

Số: 18 /CT-UBND

Hải Dương, ngày 1 tháng 8 năm 2016

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
CÔNG	Số đến: 1530
VĂN	Ngày: 21/10/16
ĐẾN	Lãnh đạo: <i>[Signature]</i>
	Chi đạo: <i>[Signature]</i>
	Xử lý chính: <i>[Signature]</i>
	Phối hợp: <i>[Signature]</i>

CHỈ THỊ

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh

Trong những năm qua, công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đã bám sát nội dung Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị; Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của tỉnh ban hành theo Quyết định số 139-QĐ/TU ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy..., đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành chưa thường xuyên, hiệu quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số bộ phận cán bộ công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, nội dung, hiệu quả của công tác dân vận; sự phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chưa thường xuyên, hiệu quả thấp; một số cơ quan, đơn vị còn tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Để tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 03-KL/TW ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục thực hiện quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Điều chỉnh, bổ sung quy chế công tác dân vận cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân có liên quan, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, địa

phương, đơn vị quán triệt, nắm vững và gương mẫu thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 139-QĐ/TU ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước; tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp” và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền”.

3. Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thể chế, cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện trong hệ thống cơ quan nhà nước. Tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và phục vụ nhân dân.

4. Duy trì thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân (trọng tâm là bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương chính sách quan trọng) và quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Đây mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phong cách: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, hướng dẫn cho dân làm, làm để dân tin” với phương châm: “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, hiệu quả”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

6. Phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo nội dung

Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

7. Hàng năm, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện, cấp xã gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. / 12/1/

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
 - Thường trực Tỉnh ủy;
 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
 - T.trực HĐND tỉnh;
 - Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
 - Lưu: VT, N.chính V(55B)
- (Đề báo cáo);



Nguyễn Dương Thái